

NCLปัมผลงานทะยาน3พันล. เร่งดัน'เอสเอสเค'เข้าตลาด

ทินฮุน - "กิตติ พัทธวารสกุล" บอสใหญ่ NCL ลั่นรายได้แตะ 3 พันล้านบาทภายใน 3 ปี จากบริษัทร่วมทุนและบริษัทย่อย เล็งดัน "เอสเอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์" เข้า mai ลุยต่อยอดธุรกิจ

นายกิตติ พัทธวารสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนผลักดันบริษัท เอสเอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นย่อย

→ **อ่านต่อหน้า 30**



กิตติ พัทธวารสกุล

NCL (ต่อจากหน้า 31)

ของ NCL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยที่ผ่านมามีบริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) เรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายในปี 2562 สำหรับวัตถุประสงค์จะนำเงิน

ไปขยายธุรกิจและต่อยอดโลจิสติกส์ให้ครบวงจร โดยบริษัท เอสเอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนราว 100 กว่าล้านบาท

● มีบริษัทร่วมทุน 6 บริษัท

อีกหนึ่ง บริษัทที่มีบริษัทร่วมทุนทั้งหมด 6 บริษัท ได้แก่ NCL Logistic โดย NCL ถือหุ้น 100%, บริษัท เลเจนด์ชิปปิง (ไทยแลนด์) จำกัด NCL ถือหุ้น 60%, LEGACY ASIA CAPITAL โดย NCL ถือหุ้น 70%, บริษัท เอสเอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด NCL ถือหุ้น 75% บริษัทร่วมทุน บริษัท เกรช วอเตอร์ เมต จำกัด NCL ถือหุ้น 44.44% ผู้ประกอบธุรกิจผลิตน้ำยาล้างไตจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และบริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด NCL ถือหุ้น 51%

โดยทั้งกลุ่มเป็นผู้ให้บริการด้านจัดการขนส่งแก่ลูกค้าทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ซึ่งครอบคลุมทั้งการจัดการสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) การขนส่งจากแบบประตูสู่ประตู (Door To Door) การดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร (Customer's Broker) การให้บริการจัดหาตู้ขนส่งสินค้า (SOC) ให้บริการเช่าตู้คอนเทนเนอร์ และการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก

"เรามีแผนจะปั่นบริษัทลูก หรือบริษัท เอสเอส เค เข้าตลาด ซึ่งที่ผ่านมาเราแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินแล้ว หลังจากนั้น เราจะต้องปรับโครงสร้างภายในของเอสเอส เค เพื่อผลักดัน

ทับทิม

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 550

Section: First Section/พื้นที่: mai

วันที่: ศุกร์ 27 ตุลาคม 2560

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3368

หน้า: 31(ขวา), 30

Col.Inch: 57.77

Ad Value: 31,773.50

PRValue (x3): 95,320.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: NCLปัมผลงานทะยาน3พันล.เร่งดัน'เอสเอสเค'เข้าตลาด

แผนธุรกิจให้เติบโตต่อไป ส่วนที่ผ่านมาเอส เอส เค ขาดทุนลดลง หลังจากเราเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ จะเห็นได้ว่าพัฒนาการของบริษัทย่อย เราเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น" นายกิตติกล่าว

● รับทrophyปีหน้าเต็มที

ขณะที่ช่วงที่เหลือของปี 2560 บริษัทคาดว่าจะยังคงดีเนื่องจากช่วงที่ผ่านมา ส่วนงบรวมอาจจะยังติดลบเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทเข้าลงทุน เพื่อขยายธุรกิจให้มีการเติบโต อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยของ NCL บางส่วนปรับตัวดีขึ้นแล้ว โดยบริษัทคาดแนวโน้มผลประกอบการปีหน้า หรือปี 2561 จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทจะเก็บเกี่ยวผลการลงทุนจากบริษัทร่วมทุนเข้ามาเต็มปี

สำหรับ บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นย่อยล่าสุดของ NCL คาดจะเริ่มดำเนินการได้ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป โดยจะตั้งหน่วยงานจัดส่งที่เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งและขนส่งสินค้าของซิมในประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทขอடுத்தทางธุรกิจของบริษัทดังกล่าวก่อน จึงจะประเมินรายได้ได้อย่างชัดเจน

นายกิตติ กล่าวต่อว่า ภาพรวมทั้งปี 2560 บริษัทคาดว่าจะได้เติบโตราว 10% จากปีก่อน ส่วนระยะยาว 3 ปีข้างหน้า (2560-2562) บริษัทประเมินทิศทางผลประกอบการมีโอกาสเติบโตแตะที่ระดับ 3,000 ล้านบาท หากบริษัทร่วมทุนหรือบริษัทย่อยที่ NCL เข้าไปลงทุนด้วยนั้น มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง หนึ่งปี 2559 บริษัทมีรายได้ 1,011.23 ล้านบาท ส่วน 3 เดือนแรกบริษัทมีรายได้แล้ว 217.46 ล้านบาท